



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๖๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

**คณะกรรมการอำนวยการ**

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวนิตา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายเกษม เมล็ดทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุข	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๒. ติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

**คณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางเรียน**

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานที่ปรึกษา
นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุดิ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี	ครู	กรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	กรรมการ

นางสาวอริยา กันทะวงศ์	ครู	กรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการ
นางสาวชญานา ลีวรรณ	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
นายชยกร อมรเวช	ครู	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดทำแบบรายงานรายวิชาที่เปิดสอนและแบบแจ้งครูสอนในภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒. จัดตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

#### คณะกรรมการพิมพ์ตารางสอนและตารางเรียน

นางสาวอาทิตยา นาคกลิ่น	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาวกัญญา อินทร์ทอง	ครู	รองประธานกรรมการ
นางสาวบุญเรือง สังข์ศุข	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวลักขณา ภาคโกศล	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายธรรมนุญ ระวังโน	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
นายชยกร อมรเวช	ครู	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. จัดพิมพ์ตารางสอน ตารางเรียน และตารางห้องเรียน พร้อมตรวจทานให้เรียบร้อย

๒. รวบรวมตารางสอน ตารางเรียน และตารางห้องเรียน จัดทำเป็นรูปเล่ม  
จำนวน อย่างละ ๓ ชุด

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
บังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”